

Top 7 phòng khám sản phụ khoa uy tín ở Hà Nội năm 2023

Khám phụ khoa ở các địa chỉ y tế chất lượng đã có ý nghĩa cần thiết, giúp cho đảm bảo kết quả nhận ra chuẩn xác giống như hướng trị hiệu quả, dứt điểm bệnh. Song cùng các người phụ nữ lần ban đầu đi đến khám phụ khoa đều gặp hầu như khó trong việc tìm kiếm địa chỉ [khám phụ khoa ở đâu tốt nhất Hà Nội](#). Đặc biệt là lúc có vô vàn cơ sở y tế chuyên khoa khiến phụ nữ băn khoăn, hoang mang chưa biết phải khám phụ khoa ở đâu Hà Nội tốt nhất. Bài viết như sau có thể chia sẻ Top địa chỉ khám phụ khoa chất lượng ở Hà Nội, mời chị em tham khảo.

Cùng ao ước giúp cho các bạn không phải hoang mang, băn khoăn khi đến các phòng thăm khám y tế nêu trên địa bàn Hà Nội nhằm thăm khám cùng với cách điều trị bệnh. Bác sĩ tư vấn xin tổng hợp và chia sẻ đến các bạn 1 phương án cụ thể cùng với toàn diện thông tin về phòng khám uy tín ở Hà Nội, với hệ thống chuyên gia chuyên khoa giỏi trình độ, giàu trình độ. Cùng phòng khám hạ tầng dụng cụ y tế tân tiến và chuyên dụng.

Top 7 phòng khám sản phụ khoa tốt nhất ở Hà Nội

1. Bệnh viện khám Phụ sản Trung ương

Bệnh viện khám Phụ sản Trung ương là địa chỉ khám chủ yếu về lĩnh vực Sản Phụ khoa của cả nước. [Địa chỉ khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội](#) đây tập trung đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mới đầu ngành đang có chuyên môn cao cùng hầu hết năm kinh nghiệm trong thăm khám cùng điều trị những vướng mắc sản phụ khoa.

Ngoài ra, để phục vụ công tác thăm khám và nhận diện thành quả, bệnh viện khám từng được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến. Nếu đến khám ở địa chỉ khám Phụ sản Trung ương, người mang bệnh sẽ đăng ký khám ở Khoa khám bệnh luôn hay Khoa khám bệnh theo đòi hỏi.

2. Bệnh viện khám Phụ sản Hà Nội

Cùng với phòng khám Phụ sản Trung ương, địa chỉ [phòng khám phụ khoa Hà Nội](#) là địa chỉ y tế chuyên sâu về sản phụ khoa ở Hà Nội và cũng là địa chỉ khám tuyến cuối trong chuyên ngành Sản khoa.

BV Phụ sản Hà Nội cũng là đơn vị chuyên sâu tiến hành chữa trị các bệnh hiếm thấy cho biết thai nhi nằm trong bụng mẹ như lây truyền ối cho biết thai nhưng sinh chung bánh nhau, thiếu ối, đa ối... Tại đây, người bị nhiễm bệnh sẽ đăng ký khám tại đã từng chuyên khoa phù hợp.

3. Địa chỉ khám Bạch Mai - Khoa Phụ sản

Khoa Phụ sản - bệnh viện khám Bạch Mai là 1 trong những phòng khám phụ khoa đảm bảo ở Hà Nội. Các chuyên gia chuyên khoa tiến hành việc tại đơn vị luôn là các bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực phụ sản. Ngoài ra, bệnh viện khám thường chú trọng mới đầu tư trang thiết bị hiện đại, sử dụng các công nghệ mới nhất đi tới công tác khám trị bệnh.

Địa chỉ: Số 78 Giải bán, Đống Đa, Hà Nội.

4. Địa chỉ khám Trung ương Quân đội 108 - Khoa Phụ sản

[Khám phụ khoa ở Hà Nội chỗ nào tốt](#) - Bệnh viện khám Trung ương Quân đội 108 là phòng khám uy tín thuộc top ban đầu cả nước cùng hầu như chuyên khoa khác nhau. Chị em phải khám điều trị các câu hỏi mối liên quan tới sản phụ khoa sẽ tìm tới Khoa Phụ sản của địa chỉ khám để được thăm khám cùng với điều trị.

Địa chỉ: Số một Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Khoa Sản Phụ khoa - phòng khám Đại học Y Hà Nội

Chuyên khoa Sản Phụ Khoa ở phòng khám Đại học Y Hà Nội chia sẻ các dịch vụ khám cùng chữa những vấn đề như những bệnh về dạ con, âm đạo, buồng trứng; giống như các trường hợp rối loạn kinh nguyệt, huyết trắng bất thường; khám cách chữa vô sinh hiếm muộn ở chị em phụ nữ giới...

Địa chỉ đây cũng hết sức chú trọng vào ban đầu tư dụng cụ, máy móc hỗ trợ kết luận công tác khám cách chữa bệnh. Cùng các điều kiện vật chất tốt, cùng với quá trình thăm khám và chữa tầm những Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ đầu tiên ngành, có thể kể khoa Sản Phụ khoa - bệnh viện khám Đại học Y Hà Nội là một trong các phòng khám sản phụ khoa uy tín kết luận người phụ nữ.

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

6. Địa chỉ khám Đa khoa Xanh Pôn - Khoa Phụ Sản

[Khám phụ khoa ở đâu](#) - Bệnh viện khám đa khoa Xanh Pôn là một trong những phòng khám đa khoa lớn tại Hà Nội. Trong đó chuyên khoa Phụ sản được đánh giá địa chỉ thăm khám cùng trị các thắc mắc sản phụ khoa như khám thai, chăm sóc tiền sản, thăm khám và chữa bệnh lý phụ khoa...

Ở đây tập trung hầu hết bác sĩ, y bác sĩ đã có vô số năm kỹ năng trong nghề. Địa chỉ vật chất, trang thiết bị tân tiến đáp ứng nhu cầu thăm khám cùng chữa của người mang bệnh.

Địa chỉ: 12 P. Chu Văn An, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

7. Khoa Sản Phụ khoa - bệnh viện khám Thanh Nhàn

Là 1 địa chỉ khám sản phụ khoa uy tín tại Hà Nội, phòng khám Thanh Nhàn cũng được đa phần chị chọn nhằm thăm khám và cách điều trị những bệnh phụ khoa.

Bệnh viện khám được đầu tiên tư đầy đủ dụng cụ y tế tiên tiến, mang đến dịch vụ khám chữa trị bệnh chuẩn xác, kết quả cùng nhanh chóng.

Địa chỉ: 42 P. Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- <https://www.edili-cassa.re.it/web/phongkhamhanoi/health/-/blogs/dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tot-o-ha-noi>
- <https://ioc.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/YKien/phongkhamphukhoaodauuytintothanoi.htm>
- [Phá thai ở đâu? 9 Địa chỉ phòng khám phá thai an toàn nhất Hà Nội](#)
- <http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamhanoi/health/-/blogs/dia-chi-pha-thai-an-toan-o-dau-tot-nhat-khong-dau-ha-noi>
- [Top 10 địa chỉ phá thai ở đâu an toàn nhất không đau tại Hà Nội](#)
- [Danh sách 18 phòng khám đa khoa tư nhân tốt nhất uy tín Hà Nội](#)
- <https://onhealth.vn>

Khám phụ khoa là gì? Như nào cần phải đến khám phụ khoa

Khám phụ khoa là vấn đề rất là quan trọng, không chỉ với người phụ nữ đã từng lập gia đình mà cả người phụ nữ đang trong tuổi sinh con. Các hạng mục thăm khám tương đối đơn giản, tuy nhiên ở địa chỉ nhạy cảm cần chỉ một sơ suất nhỏ cũng làm cho chị em phụ nữ bất gặp phần đông hậu quả.

Theo chia sẻ của bác sĩ tư vấn Sản phụ khoa Trần Thúy Vân, chuyên gia có hơn 35 năm kỹ năng cho biết: khám phụ khoa là vấn đề bác sĩ chuyên khoa khám cùng với khám bộ phận sinh dục nữ cả phía bên trong cùng với phía ngoài, nhằm nhìn thấy những triệu chứng khác thường, bởi vậy đưa ra phương hướng để phòng tối ưu.

Các chuyên gia khuyến khích bé gái vòng 16 độ tuổi trở lên nên đi khám phụ khoa theo định kỳ 6-12 tháng/1 lần tuy đã từng hoạt động tình dục hay chưa. Ngoài ra, phụ nữ cần phải đi đến khám phụ khoa trong những trường hợp sau: Trước lúc lấy vợ, Trước lúc đã dự tính có thai, khu vực kín đã có dấu hiệu không bình thường

Những triệu chứng này cảnh báo cơ quan sinh sản đang bắt gặp rắc rối, thậm chí là biểu hiện một vài bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Nếu như không nhìn ra kịp thời cùng cách điều trị kịp thời đi kèm, sức khỏe và thiên chức thực hiện mẹ của người phụ nữ sẽ bị mắc tác động. Một vài trường hợp hệ lụy nặng nề có thể gây nên ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ảnh hưởng trực tuyến đến đặc tính mạng.

Tính chọn phòng khám bệnh phụ khoa chất lượng, uy tín nhất tại Hà Nội

Theo các bác sĩ chuyên khoa, địa chỉ khám phụ khoa chất lượng và đảm bảo cần quy tụ tổng quan những tính về đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa, hệ thống trang thiết bị, địa chỉ vật chất,... rõ rệt như sau:

Địa chỉ y tế phải được Bộ hay Sở Y tế cấp phép hoạt động trong lĩnh vực thăm khám cùng với hỗ trợ chữa những bệnh phụ khoa.

Hệ thống y, bác sĩ chuyên khoa đã có chuyên môn tay nghề giỏi, giàu kinh nghiệm thăm khám cùng trị trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Địa chỉ vật chất khang trang, sạch sẽ sẽ, đã có toàn diện những phòng tránh khả năng chuyên dụng. Tuyệt đối, đề phòng phẫu thuật nên an toàn điều kiện vô trùng, vô viêm nhiễm.

Dụng cụ thiết bị, máy móc được ban đầu tư tiên tiến, nhập khẩu miễn phí khoảng các quốc gia đã có dịch vụ y tế tiến triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức...

Phòng khám ứng dụng cách chữa trị tối tân, hiện đại của các nước bên ngoài.

Chi phí dịch vụ được niêm yết công khai theo quy tắc của Sở Y tế.

Chất lượng dịch vụ tốt, phương thức thủ tục dễ dàng, ngay tức khắc.

Các bác sĩ căn dặn, tuy khám phụ khoa tương đối dễ dàng, tuy nhiên tiến hành tại khu vực nhạy cảm. Lúc cách thức thực hiện không bảo đảm có thể gây ra những hậu quả không như suy nghĩ, khiến khu vực sinh dục mắc vết thương, virus. Nhằm đề phòng những rủi ro nguy hiểm, phụ nữ nên thận trọng, để ý nếu như lựa chọn phòng khám phụ khoa ở Hà Nội.

- [SDT tư vấn phụ khoa](#)
- [Khám phụ khoa bao nhiêu tiền](#)